

Nâng cao - tham khảo

BỆNH LÂY GIỮA NGƯỜI VÀ VẬT NUÔI: BỆNH ĐẬU MÙA KHÍ (MONKEYPOX)

WHO response , 19/5/2022

Sự kiện chính:

* *Vaccin được sử dụng trong chương trình loại trừ bệnh đậu mùa cũng giúp bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa khí. Các loại vaccin mới hơn đã được phát triển, trong đó một loại đã được phê duyệt để phòng ngừa bệnh đậu mùa khí*

* *Bệnh đậu mùa khí do virus đậu mùa khí, một loại virus thuộc giống Orthopoxvirus, họ Poxviridae gây ra.*

* *Bệnh đậu mùa khí thường là một bệnh tự giới hạn với các triệu chứng kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Các trường hợp nghiêm trọng có thể xảy ra. Trong thời gian gần đây, tỷ lệ ca tử vong dao động trong khoảng 3-6%.*

* *Bệnh đậu mùa khí được truyền sang người khi tiếp xúc gần với người hoặc động vật bị nhiễm bệnh, hoặc với vật liệu bị nhiễm virus.*

* *Virus đậu mùa khí lây truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc gần với vết thương, dịch tiết cơ thể, giọt đường hô hấp và các vật liệu bị ô nhiễm như chăn, ga, gối, đệm.*

* *Bệnh đậu mùa khí là một bệnh truyền nhiễm ở động vật do virus gây ra, chủ yếu xảy ra ở các khu vực rừng nhiệt đới ở miền trung và tây châu Phi và đôi khi được mang sang các khu vực khác.*

* *Một chất kháng virus được phát triển để điều trị bệnh đậu mùa cũng đã được cho phép dùng trong điều trị bệnh đậu mùa khí*

* *Biểu hiện lâm sàng của bệnh đậu mùa khí tương tự như bệnh đậu mùa, một bệnh nhiễm trùng do virus Orthopoxvirus đã được công bố bị thanh toán trên toàn thế giới vào năm 1980. Bệnh đậu mùa khí ít lây hơn bệnh đậu mùa và ít gây bệnh nặng hơn.*

* *Bệnh đậu mùa khí thường có các biểu hiện lâm sàng: sốt, phát ban, sưng hạch bạch huyết và có thể dẫn đến một loạt các biến chứng y tế.*

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh đậu mùa khí là bệnh đậu mùa do virus (một loại virus lây truyền từ động vật sang người) với các triệu chứng tương tự như những triệu chứng đã thấy ở bệnh nhân đậu mùa trước đây, mặc dù bệnh này ít nghiêm trọng hơn về mặt lâm sàng. Với việc loại trừ bệnh đậu mùa vào năm 1980 và việc tiêm phòng đậu mùa sau đó chấm dứt, bệnh đậu mùa khí đã nổi lên như một loại virus *Orthopoxvirus* quan

trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng. Bệnh đậu mùa khí chủ yếu xảy ra ở trung và tây Phi, thường gần các khu rừng nhiệt đới, và ngày càng xuất hiện nhiều ở các khu vực thành thị. Động vật chủ bao gồm một loạt các loài gặm nhấm và động vật linh trưởng không phải người.